

BÁO CÁO**Phục vụ buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy
với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn**

Thực hiện theo nội dung Giấy mời số 920-GM/TU ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc “Dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo một số nội dung trọng tâm phục vụ buổi làm việc, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018**1. Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2018**

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2018 với tinh thần năm “*Tăng tốc*”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm với chủ đề “*Tuổi trẻ Bến Tre - Tiên phong, Sáng tạo*” đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản và 33 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung thực hiện: (1) Tiên phong sáng tạo tuyên truyền có hiệu quả, đúng đối tượng, nắm bắt kịp thời và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên đặc biệt qua mạng xã hội; (2) Tiên phong, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “*Đông Khởi mới*”, chương trình “*Đông Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”; (3) Sáng tạo trong triển khai xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đông khởi mới thông qua 04 giá trị “*Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện*”; (4) Sáng tạo trong tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022; (5) Sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp, nhất là trên địa bàn dân cư. Qua triển khai, Đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có sự chủ động, tập trung thực hiện với những kết quả nổi bật như sau:

- Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được tập trung thực hiện đúng đối tượng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên chậm tiến, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật,... tiêu biểu là các hoạt động phối hợp tổ chức chương trình “*Lối về yêu thương*”, hỗ trợ thanh niên hoàn lương năm 2018; Chương trình “*Pháp luật Tuổi 18 - Vòng tay yêu thương*” trong khối trường học, Chương trình “*Hành trình truyền thông Khởi nghiệp và tuyên truyền pháp luật*”; đặc biệt, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội. Qua đó, tạo được sức lan toả và hiệu quả của công tác giáo dục, tạo điều kiện tuyên truyền nâng cao nhận thức trong rộng rãi trong các đối tượng thanh niên.

- Xác định công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là khâu đột phá mà trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Chi đoàn vững mạnh vì vậy Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TĐTN-TCKT, ngày 22/7/2018 về việc “*Đổi mới phương thức hoạt động của Chi đoàn*”

trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2018 - 2022”; tổ chức chương trình gặp gỡ giữa đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn với Bí thư Đoàn cơ sở với chủ đề “*Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn cơ sở*”. Ngoài ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã phân công 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách hỗ trợ 40 cơ sở Đoàn hoạt động cầm chừng, xếp loại khá trong năm 2017 và các xã xây dựng Nông thôn mới trong năm 2018. Trong quá trình đi cơ sở, các đồng chí được phân công đã nắm bắt được tình hình, giúp sức, chỉ đạo và kịp thời giải quyết những khó khăn tại cơ sở, qua đó giúp cho cán bộ trẻ rèn luyện thêm bản lĩnh, nghiệp vụ cũng như có những đề xuất giải pháp sát với thực tiễn tại cơ sở.

- Công tác phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan, phát huy tốt vai trò của Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, đội viên, học sinh, sinh viên...tiêu biểu là chương trình “*Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp tuổi trẻ Bến Tre*”, Trại hè “*Sống để yêu thương và chia sẻ*”, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, các cấp, các ngành đối với thiếu nhi đồng thời giáo dục, hình thành nhân cách sống tốt đẹp khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

- Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được phát huy tối đa, tạo được sự đồng thuận, tự giác thực hiện, tạo sự lan toả trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và cộng đồng xã hội, tiêu biểu như: Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phát động tham gia phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng giao thông nông thôn, Ngày hội Khởi nghiệp ABCD Mêkông, tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2018, các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân...các hoạt động đã thể hiện tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thu hút sự quan tâm tham gia của đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân hưởng ứng.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018**

- Phát triển 13,868/16.200 đoàn viên mới đạt 85,60%, giới thiệu 1.252/1.600 đoàn viên ưu tú đạt 78,2%, đã được kết nạp 842 đảng viên mới, trong đó có 97 đảng viên *Đông khởi mới (chưa đạt)*.

- Xây dựng 21/34 Chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện, thành phố và tương đương, Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh đang chờ thẩm định kết quả.

- Thực hiện 05/02 công trình thanh niên cấp tỉnh, xây dựng được 17/10 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, 17/17 công trình thanh niên quy mô cấp huyện, thành phố và tương đương, trồng 34.600/20.000 cây xanh.

- Duy trì, xây dựng mới 161/40 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong thanh niên (*156 tổ liên kết, 01 hợp tác xã, 04 trang trại*); Đoàn các cấp hỗ trợ 33/17 ý tưởng, dự án khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên.

- Vận động xây dựng 121/100 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ; Đoàn các cấp hỗ trợ, giúp đỡ 3.261/3.000 gia đình chính sách, cựu cán bộ Đoàn, Cựu Thanh niên Xung phong, đoàn viên thanh niên. Khám chữa

bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 17.212/15.000 người nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt...phối hợp tổ chức hiến 2.658/2.000 đơn vị máu.

- Phối hợp tư vấn, giới thiệu và giải quyết cho 4.751/1.000 thanh niên có việc làm; trực tiếp đưa xuất khẩu lao động cho 280 thanh niên; dạy nghề cho 2.385/800 thanh niên.

- Giải ngân 6,2/06 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế.

2. Đối với phong trào thanh niên khởi nghiệp: Trong năm 2018 công tác truyền thông về khởi nghiệp được duy trì hiệu quả, có sự chuyển biến theo hướng đi sâu, đi thẳng vào từng nhóm đối tượng, nhằm tạo ra sản phẩm cụ thể. Chuyển từ việc truyền thông để thanh niên hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình sang tham gia thực hiện chương trình. Việc tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện. Ngoài các nguồn vốn từ các ngân hàng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rà soát, giới thiệu 11 dự án, ý tưởng có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh với số tiền là 3,432 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 12/2018 sẽ phối hợp giải ngân 01 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 cho 09 dự án của thanh niên. Việc phát huy vai trò của Hội doanh nhân trẻ và thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ tích cực các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Khởi nghiệp ABCD Mêkông, tổ chức tốt Cuộc thi Ý tưởng, dự án Khởi nghiệp năm 2018 tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội về phong trào Khởi nghiệp.

3. Tình hình đoàn kết tập hợp thanh niên chậm tiến: Hiện nay, tình hình thanh niên phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, tầm thường, chạy lười lao động, tỷ lệ thanh thiếu niên sa vào các tệ nạn xã hội, ma túy, vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ cao và ngày càng gia tăng; trong số các đối tượng vi phạm, một phần là học sinh đang học tại các trường cấp hai và cấp ba, còn lại là những em đã bỏ học. Xuất phát từ thực trạng nêu trên, Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên tổ chức các hoạt động như: Phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình “*Liên kết tú trú*” giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp; phối hợp Công an - Hội Cựu Chiến binh – Hội Phụ nữ - Hội Nông dân nhận cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên tại cộng đồng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “*Học làm người có ích*” truyền đạt các kỹ năng sống, sinh hoạt cộng đồng, các thói quen có ích cho thanh niên; Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức Chương trình “*Học kỳ trong quân đội*” giúp thanh niên được rèn luyện trong môi trường quân đội, kỹ năng hoạt động tập thể, tính kỷ luật trong quân đội; Nét mới trong phong trào này là có nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ vốn và hướng dẫn cách thức làm ăn cho thanh niên sau khi đã được giáo dục, cảm hóa; tổ chức họp mặt và giúp đỡ những thanh niên được mãn hạn tù, đặc xá, thanh niên hoàn lương thông qua chương trình “*Lối về yêu thương*” tuyên dương thanh niên hoàn lương trên địa bàn tỉnh Bến Tre, “*Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương*”, “*Thắp sáng ước mơ thanh niên cai nghiện*”, chương trình “*Pháp luật tuổi 18 - Vòng tay yêu thương*” và tổ chức các chương trình văn nghệ tuyên truyền tác hại ma túy tại các xã trên địa bàn các huyện, thành phố. Ngoài ra, các cấp Đoàn

trong tinh phối hợp với ngành tư pháp, công an trong công tác giáo dục thanh niên; vận động, giáo dục thanh niên nghiện ma túy cai nghiện hoàn lương, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia như: giao lưu bóng đá, giải bóng chuyền "*Thấp sáng niềm tin*", giao lưu văn nghệ với chủ đề "*Thanh niên với Tổ quốc*", "*Hát về biển, đảo quê hương*",... Qua các hoạt động đã tạo được sân chơi lành mạnh, góp phần vào công tác tập hợp, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng thanh thiếu niên đặc thù; giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện cách ly với bạn bè xấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, từng bước vượt qua những mặc cảm cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

4. Công tác tổ chức, bộ máy của Đoàn chuyên trách:

- Về công tác cán bộ Đoàn: Hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang khuyết 01 đồng chí, khuyết 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn (*đang thực hiện quy trình các bước về công tác cán bộ để bổ khuyết*), có 05 đồng chí trong Ban Thường vụ đang đi học (*03 đồng chí học cao cấp chính trị tập trung, 02 đồng chí học cao học và cao cấp chính trị tại chức*). Trong năm 2018 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, huyện có sự biến động, thay đổi đã có 01 đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn, 03 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn được điều động luân chuyển công tác. Biên chế hiện tại đang khuyết 13 (*cấp tỉnh khuyết 03, huyện 10 biên chế*).

- Về bộ máy: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 28/ 9/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc "*Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)*", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Cơ quan Tỉnh đoàn, trong đó dự kiến: giảm số lượng các phòng, ban từ 06 xuống còn 04 và thực hiện Phó Bí thư kiêm Trưởng các Ban.

5. Hoạt động của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

Căn cứ Quyết định số 450-QĐ/TU ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "*Về việc thành lập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre*" trên cơ sở tổ chức lại Nhà Thiếu nhi tỉnh Bến Tre đến nay tổ chức bộ máy, cán bộ được sắp xếp ổn định, phân công đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm.

Sau khi tổ chức lại bộ máy, chế độ chính sách của cán bộ Nhà Thiếu nhi được giữ nguyên, riêng phụ cấp chức vụ hưởng theo quy định. Ngoài việc duy trì tiếp tục các hoạt động chuyên giao từ Nhà Thiếu nhi, Trung tâm có đầu tư hoạt động mới trên cơ sở phát huy năng lực, khả năng sáng tạo của cán bộ nghiệp vụ và cơ sở vật chất được trang bị. Hướng tới lộ trình chuyển đổi hoạt động Trung tâm tập trung vào buổi tối và các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ năm 2019, tự chủ kinh phí bắt đầu từ 2021.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Vai trò điều hành, lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn một vài nội dung còn chưa quyết liệt, thiếu đeo bám dẫn đến kết quả chưa cao; Tính đột phá, sáng tạo trong phong trào Đoàn ở một bộ phận Đoàn cơ sở chưa rõ nét; công tác triển khai thực hiện các phong trào do Đoàn phát động ở một vài đơn vị còn mang tính hình thức, chậm đổi mới; Một số chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết năm 2018 tỉnh chưa đạt như: công tác phát triển Đoàn, phát triển Đảng và lớp đảng viên “*Đồng khởi mới*”; xây dựng chi đoàn kiểu mẫu.

- Việc thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp một số nơi vẫn còn mang tính thời điểm, chưa thật sự sâu sát và có phương thức hỗ trợ kịp thời đối với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khởi nghiệp mưu sinh; Một số đơn vị tổ chức được Hội thi về khởi nghiệp tuy nhiên số lượng ý tưởng, dự án tham gia vẫn còn hạn chế, chưa đa dạng các lĩnh vực; chưa có lộ trình cụ thể để hỗ trợ các ý tưởng, dự án đạt giải và các ý tưởng, dự án tham gia Hội thi.

- Công tác quản lý, giáo dục cảm hoá thanh niên chậm tiến thực hiện chưa chặt chẽ, chưa có nhiều mô hình mới, cách làm tiêu biểu, hiệu quả ở cơ sở.

- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn có lúc, có nơi còn chưa được tập trung cao, thiếu nguồn cán bộ kế thừa đủ chuẩn.

- Vai trò lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi có lúc chưa nhịp nhàng, chưa phù hợp với việc mở rộng chức năng hoạt động sang lĩnh vực thanh niên, nên hoạt động còn chông lán đối tượng giữa hai phòng nghiệp vụ (*phần lớn tập trung cho đối tượng thiếu nhi*); lãnh đạo triển khai nhiệm vụ thành lập Vườn ươm khởi nghiệp cho thanh niên còn chậm (*đang ở giai đoạn xây dựng Đề án*). Tư tưởng nhiều cán bộ chưa ổn định còn băn khoăn về chế độ chính sách, cơ chế hoạt động và mất thương hiệu Nhà Thiếu nhi; sau khi được giải quyết hiện đã an tâm công tác.

2. Nguyên nhân

- Công tác điều hành, lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đôi lúc còn chậm, thiếu sâu sát do cán bộ chủ chốt có sự thay đổi và các thành viên trong Ban Thường vụ đi học nhiều; Nhận thức của cán bộ Đoàn về tính “*Tiên phong, sáng tạo*” trong tổ chức hoạt động chưa rộng khắp.

- Việc thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp ở một số địa phương còn trông chờ sự hướng dẫn, phát động thực hiện của Đoàn – Hội cấp trên, thực hiện đôi phó, không hiệu quả; trình độ học vấn thanh niên còn lại tại địa phương hạn chế dẫn đến khả năng tiếp cận, vận dụng thành tựu khoa học công nghệ còn ít về số lượng, quy mô.

- Công tác phối kết hợp trong việc rà soát, quản lý đối tượng thanh niên tại địa phương mà nhất là thanh niên chậm tiến còn bộc lộ nhiều khó khăn, chưa chủ động trong tiếp cận đối tượng.

- Nguồn kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú ở các huyện, thành phố hạn chế; thanh niên đi học tập, làm việc ngoài tỉnh di biến động thường xuyên; một số cán bộ Đoàn thiếu tâm huyết trong công việc.

- Việc tổ chức lại Nhà Thiếu nhi thành Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi lâu năm; vai trò lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm đôi lúc chưa kịp thời, chưa quyết liệt đeo bám trong thành lập Vườn ươm khởi nghiệp; trong Ban Giám đốc còn đồng chí có nguyện vọng giữ lại Nhà Thiếu nhi Bến Tre. Hầu hết cán bộ Trung tâm là cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi lâu năm chưa kịp bắt nhịp tốt với công tác thanh niên và khởi nghiệp.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2019

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tinh thần thực hiện chủ đề “*Năm thanh niên tình nguyện*”, kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện với các nội dung trọng tâm sau:

1. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X ban hành: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: trong đó tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “*Đông Khởi mới*”, chương trình “*Đông Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”. Tổ chức các hoạt động chăm lo tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thể lực, kỹ năng thực hành xã hội. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

3. Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; tăng cường tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Tiếp tục thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn. Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn. Thường xuyên củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp, nâng cao chất lượng đoàn viên, đoàn vụ, tập trung cho cơ sở, giúp sức để cơ sở thực hiện tốt việc đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo cho đoàn viên thanh niên một cách hiệu quả, thiết thực, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4. Tiếp tục làm công tác tư tưởng ổn định tâm tư, tình cảm, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Trung tâm, xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong Ban Giám đốc và giữa cán bộ 2 cơ sở; ra mắt Vườn ươm khởi nghiệp thanh niên; triển khai tốt các hoạt động theo lộ trình chuyển đổi hoạt động phù hợp đặc thù thanh thiếu nhi và lộ trình tự chủ tài chính của Trung tâm.

5. Tổ chức các hoạt động trọng tâm 2019

- Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổ chức Đại hội đềm cấp xã, cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Tổ chức Hội quân – Chương trình kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện tỉnh Bến Tre (2000 – 2019).

- Tổ chức các hoạt động Khởi nghiệp trong thanh niên; Hành trình khởi nghiệp – trải nghiệm thực tế; Hội thi Ý tưởng, dự án Khởi nghiệp năm 2019.

- Tổ chức các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Nông thôn mới và Đề án xây dựng giao thông nông thôn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Lãnh đạo các cấp quan tâm, tạo đầu ra cho Cán bộ Đoàn đã hết tuổi.

2. Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng tạo điều kiện cho Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2014.

3. Dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre đã hoàn thành và được đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, khả năng đối ứng nguồn vốn Trung ương Đoàn vẫn chưa phân bổ đủ cho công trình. Hiện nay, Trung ương Đoàn chỉ bố trí được nguồn vốn cho công trình là 37.102.000.000 đồng. Số vốn cắt giảm: 3.919.673.000 đồng. Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ 1.100.000.000 đồng cho phần mua sắm trang thiết bị công trình. Còn lại: 2.819.673.000 đồng, Trung ương Đoàn yêu cầu Tỉnh đoàn Bến Tre báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét cấp bổ sung nguồn vốn địa phương để thanh toán công nợ phần xây lắp và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4. Đối với Nhà Thiếu nhi các huyện đã được đầu tư xây dựng đề nghị tiếp tục giao cho các Huyện đoàn quản lý và không giao cho Trung tâm Văn hóa huyện để phù hợp đặc thù đối tượng và chỉ đạo hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả các nội dung trọng tâm phục vụ buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trân trọng báo cáo lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- BDV Tỉnh ủy;
- BTC Tỉnh ủy;
- BTG Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy;
- BTV Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.



Hà Quốc Cường